

PHONG TRÀO “CỤ CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” Nhiều kết quả tích cực

Thời gian qua, phong trào “Cụ chiến binh gương mẫu” được hội viên cựu chiến binh (CCB) toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, thu được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Phong trào “CCB gương mẫu” được Hội CCB tỉnh triển khai sâu rộng. Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho hơn 1.500 lượt cán bộ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, những tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới... Các cấp hội đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua với phong trào “CCB gương mẫu”. Vận động hơn 1.600 hội viên góp tiền, góp công, hiến đất xây dựng các hạng mục công trình với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Hội CCB các huyện, thành phố, hội CCB các cơ sở nhận giúp đỡ từ 2 - 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn đầu nôi, sử dụng nước sạch, giúp nhiều gia đình hội viên có nước sạch sử dụng. Ông Bùi Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Định (Kiến Xương) chia sẻ: Phong trào “CCB gương mẫu” được Hội CCB xã lồng ghép với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Toàn xã đã vận động hội viên quyên góp được hơn 2,6 tỷ đồng, hiến hơn 1.600m² đất thổ cư, tháo dỡ hơn 2.600m² tường bao, 53 cống đầu để xây dựng đường giao thông, chung sức cùng địa phương về đích nông thôn mới. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.



Mô hình mây tre đan của cựu chiến binh Nguyễn Như Tí, thôn Đại Phú, xã Đông Phương (Đông Hưng) tạo việc làm cho 60 lao động mùa vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư: Thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, hội viên rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân với tổ chức hội, luôn quan tâm và giúp đỡ những hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB tích cực phát triển kinh tế. Hiện nay, hội viên CCB đã làm chủ 157 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 277 trang trại, 1 hợp tác xã, giải quyết việc làm cho hơn 14.200 lao động là người thân và hội viên CCB. Hội CCB tỉnh thường xuyên rà soát, kiểm tra 468 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 14.200 khách hàng, số vốn vay đạt hơn 389 tỷ đồng. Tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, toàn tỉnh có hơn 7.100 hội viên tham gia 1.148 tổ tự quản an toàn giao

thông, an ninh trật tự, phòng, chống ma túy. Năm 2018, các cấp hội CCB trong tỉnh phối hợp cùng công an các địa phương bắt giữ 728 vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho nhân dân. Ông Vũ Xuân Tuyền, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Phương (Đông Hưng) cho biết: Hội viên luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ..., góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TIẾN ĐẠT



Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa (Vũ Thư) nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bám sát kế hoạch

Năm nay, Đảng ủy, UBND xã Bình Minh chỉ đạo cơ quan quân sự xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho huấn luyện. Ông Hà Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Bám sát kế hoạch huấn luyện của cấp trên, Ban CHQS xã đã tập trung nhân lực, chủ động hoàn thành bộ giáo án chính trị, bài giảng kỹ chiến thuật, thao trường, bài tập và mô hình học cụ theo đúng yêu cầu. Những ngày thời tiết bất lợi, đơn vị tổ chức huấn luyện nội dung chính trị tại trung tâm học tập cộng đồng xã còn khi thời tiết khô ráo anh em tranh thủ huấn luyện quân sự. Bình Minh phấn đấu hoàn thành nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra với trên 80% quân số tham gia huấn luyện.

Năm nay, Ban CHQS xã Hòa Bình lựa chọn dân quân năm thứ nhất là đối tượng huấn luyện đầu tiên trong đợt này. Ông Vũ Mạnh Hằng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Hiện nay, việc thu hút, điều động tham gia lực lượng dân quân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với xã Hòa Bình, địa phương luôn hoàn thành chỉ tiêu theo biên chế do xã phân bổ chỉ tiêu xuống từng thôn và quy trách nhiệm cho từng thôn đội trưởng. Qua mấy ngày bước vào huấn luyện, 20 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của xã luôn có mặt đầy đủ và tham gia huấn luyện đúng thời gian, tiến trình biểu. Ông Hoàng Trọng Lâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Trong giai đoạn huấn luyện, đơn vị thực hiện kết hợp huấn luyện với công tác dân vận, tham gia các hoạt động dân vận như phối hợp với các lực lượng của địa phương rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; phối hợp với Công an xã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn...

Thực hiện mục tiêu nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV, năm 2019, Ban CHQS huyện Kiến Xương đã tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 51 đầu mối DQTV của huyện chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về lực lượng, mô hình học cụ, thao trường, giáo án, sẵn sàng cho mùa huấn luyện. Thượng tá Ngô Quang Khởi, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Các đơn vị đã tập trung xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với từng đối tượng dân quân năm thứ nhất đến năm thứ tư, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Các nội dung huấn luyện bảo đảm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; trang bị kiến thức về quân sự, nâng

KIẾN XƯƠNG

“Sao vương” sôi nổi huấn luyện

Tháng ba, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của huyện Kiến Xương tích cực huấn luyện với quyết tâm giành thắng lợi từ những ngày đầu, tháng đầu ra quân.



Dân quân xã Hòa Bình (Kiến Xương) tham gia huấn luyện.

Trung tá Nguyễn Trọng Tài, Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Kiến Xương



Theo kế hoạch, năm 2019, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện huấn luyện theo cụm, mỗi cụm 6 xã, thị trấn và đơn vị tự vệ; đồng thời bảo đảm thời gian huấn luyện 15 ngày đối với DQTV năm thứ nhất, 12 ngày đối với dân quân cơ động và 7 ngày đối với dân quân bình chủng và dân quân tại chỗ. Cùng với huấn luyện theo kế hoạch, các địa phương còn tập trung huấn luyện để tham gia hội thao do huyện, tỉnh tổ chức.

Chị Dương Thị Thu Hà, dân quân xã Bình Minh



Đây là năm thứ hai tôi tham gia lực lượng dân quân. Trong thời gian huấn luyện, tôi có điều kiện được học tập, nghiên cứu và tiếp cận những bài học chính trị và kỹ chiến thuật trong chiến đấu phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện.

cao trình độ chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng DQTV trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Không “khoản trắng” cho cơ sở

Một trong những vấn đề được Ban CHQS huyện Kiến Xương đặc biệt quan tâm trong

huấn luyện chính là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp huấn luyện. Đây được coi là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV. Chính vì thế, trước mùa huấn luyện, đơn vị đã cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tại Bộ CHQS tỉnh, tổ chức tập huấn cho cán bộ quân sự các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ.

Theo đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện: Để tránh tình trạng “khoản trắng” cho cơ sở, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cơ sở rà soát, phúc tra để nắm nguồn, bổ sung biên chế, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, trung đội trưởng DQTV các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ về nội dung huấn luyện, phương pháp huấn luyện và tổ chức huấn luyện. Từ đó, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

Suốt quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện thường xuyên cử cán bộ phụ trách xuống theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tiến độ, nội dung huấn luyện. Việc thực hiện các nội dung huấn luyện phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; đồng thời, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu. Đến nay, Kiến Xương đã hoàn thành huấn luyện đợt 1 cho 12 xã với gần 900 chiến sĩ dân quân. Quân số tham gia huấn luyện đợt 1 đạt từ 80 - 90%, chất lượng huấn luyện tốt.

THIÊN AN

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với học sinh

Âm nhạc dân gian (ÂNDG) là tinh hoa, là linh hồn dân tộc, được chất lọc từ mạch nguồn cuộc sống, chảy qua nhiều thời đại, phản ánh tâm tư, tình cảm, ước mơ, khát vọng của con người trên mảnh đất quê hương của mình... Tuy nhiên, ÂNDG đang dần bị mai một, lãng quên, nhất là đối với các bạn trẻ đang có xu thế thích nhạc trẻ, nhạc sôi động như hiphop, rock.

Để giúp các bạn trẻ, nhất là học sinh THCS yêu thích ÂNDG, với niềm đam mê ÂNDG cháy bỏng, em Vũ Đình Tân, lớp 9A và em Lê Thu Phương, lớp 9A2 (Trường THCS Trần Phú, thành phố Thái Bình) cùng các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) ÂNDG của trường đã tìm tòi, nghiên cứu, tự tạo các nhạc cụ gõ đệm bằng những sản phẩm làm từ phế liệu tái sử dụng như vỏ hộp bánh, nắp bia, tre, gỗ. Với sự giúp đỡ, chỉ dạy của cô giáo Nguyễn Thị Hồng My, giáo viên âm nhạc của trường, cô đã thổi hồn và giúp đam mê của các em đến gần hơn với âm nhạc. Khi các em bắt đầu làm quen và dần sáng tác được những bản thơ, những ca từ trong bài hát dân

ca. Theo em Vũ Đình Tân, chủ tịch CLB ÂNDG của trường thì CLB được thành lập 1 năm nay với mục đích tập hợp các bạn có chung niềm yêu thích ÂNDG để cùng nhau tìm hiểu, nghe và luyện tập, từ đó tạo sức lan tỏa tới các bạn trong và ngoài trường. CLB có 30 thành viên, là học sinh từ khối 6 đến khối 9, sinh hoạt 1 buổi/tuần. Nội dung hoạt động của CLB là tìm hiểu và nghe các làn điệu quan họ, hát chèo, hát văn; tìm hiểu các loại nhạc cụ gõ đệm dân tộc tự tạo; tập cách gõ đệm, tập hát, tập múa; tập sáng tác các lời ca theo các làn điệu dân ca, quan họ, hát chèo... Với những ca từ, làn điệu gần gũi, đời thường, gần gũi với lứa tuổi học trò được các em chuyển tải từ quan họ

Bắc Ninh đến làn điệu chèo của quê hương hay hát chèo văn mượt mà, say đắm mang đậm tình đất, tình người, tình yêu quê hương, đất nước, bạn bè. Còn theo em Lê Thu Phương, phó chủ tịch CLB thì từ khi CLB phát động các bạn tham gia sáng tạo như tháng 3 có chủ đề về đoàn đội; tháng 5 chủ đề về Bác Hồ; tháng 8 chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước... Ban đầu các bạn chưa quen với việc sáng tác nên còn ít nhưng được sự hướng dẫn tỉ mỉ, nhiệt tình của cô giáo

Nguyễn Thị Hồng My, chúng em dần quen và làm tốt hơn, phát triển hơn những từ ngữ, ngôn từ trong quá trình sáng tác. Sau những giờ học căng thẳng, các em lại được thả hồn vào những làn điệu chèo, dân ca để cảm nhận được tâm hồn, tư tưởng, khát vọng của cha ông cũng như những mơ ước, tình yêu các em dành cho gia đình, tình bạn bè, tình thầy trò và tình yêu quê hương đất nước. Chỉ sau 1 năm theo đuổi đam mê với ÂNDG, thành quả các em mang lại thật đáng trân trọng, tự hào. Bởi trước đó toàn Trường THCS Trần Phú chỉ có khoảng 14% học sinh biết đến ÂNDG nhưng sau các buổi hoạt động ngoại khóa, được nghe các em thể hiện, được sống cùng ÂNDG, tỷ lệ này



Cô và trò Trường THCS Trần Phú hào hứng với các làn điệu dân gian.

đã tăng lên trên 67% học sinh cảm thấy hào hứng, thích thú hơn với các hoạt động ÂNDG. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng My cho biết: Đưa ÂNDG vào học đường là một trong những biện pháp cơ bản và quan trọng để truyền bá và giáo dục một cách gián tiếp cũng như trực tiếp lòng yêu mến và tự hào với những di sản ÂNDG nói riêng, văn hóa dân gian nói chung. Vì vậy, khi một số học sinh của trường có chung đam mê với ÂNDG, tôi rất

xúc động và hiểu rằng âm nhạc truyền thống của dân tộc không bao giờ bị lớp trẻ quay lưng nếu chúng ta biết cách truyền cho họ ngọn lửa của tình yêu và sự hiểu biết. Các em hôm nay là thế giới ngày mai, liệu thế giới ngày mai của Việt Nam sẽ hòa nhập với cộng đồng văn hóa thế giới như thế nào? Hòa nhập chứ không hòa tan. Trong cái không tan đó có những làn điệu dân ca. Từ đó khơi dậy trong học sinh tinh thần yêu nước, niềm tự

hào về truyền thống quê hương, trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Với những thành công đó, để tài “Đưa di sản dân gian vào trường THCS” của nhóm học sinh Trường THCS Trần Phú đã đạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019 và là đề tài duy nhất của Thái Bình tham dự đạt giải khối THCS.

MINH NGUYỆT